

Vũ Thư

Tích cực nghiên cứu, triển khai các giải pháp thực hiện Quy hoạch tỉnh

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Về phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội, tỉnh phát triển theo mô hình cấu trúc không gian gồm 4 khu vực

chính: (1) Không gian kinh tế - xã hội khu vực trung tâm (khu vực thành phố Thái Bình và phụ cận). (2) Không gian kinh tế - xã hội ven biển (gồm 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy) kết nối với các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Hồng (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình). (3) Không gian kinh tế - xã hội khu vực ngoại biên (gồm huyện Hưng Hà, huyện Quỳnh Phụ và phía Bắc huyện Đông Hưng). (4) Không gian kinh tế - xã hội phía Nam (gồm phần lớn huyện Kiến Xương và phía Nam huyện Vũ Thư).

Huyện Vũ Thư được xác định nằm trong 2 khu vực không

gian của tỉnh: (1) Không gian kinh tế - xã hội khu vực trung tâm (khu vực thành phố Thái Bình và phụ cận). (2) Không gian kinh tế - xã hội phía Nam (gồm phần lớn huyện Kiến Xương và phía Nam huyện Vũ Thư). Mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh: Xây dựng huyện Vũ Thư là trung tâm dịch vụ trung chuyển; dịch vụ tổng hợp; nông nghiệp công nghệ cao; kết hợp với du lịch làng nghề, du lịch sinh thái ven sông. Hướng phát triển trọng tâm: Phát triển công nghiệp xanh, sạch, thân thiện môi trường, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao hỗ trợ cho nền kinh tế chủ đạo thành

phố Thái Bình. Hướng tới xây dựng huyện Vũ Thư là huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, các yếu tố liên quan đến huyện Vũ Thư được xác định bởi các phương án trong quy hoạch, nổi bật là:

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, du lịch: Hình thành vành đai nông nghiệp phía Đông Nam đô thị Vũ Thư. Phát triển các địa điểm tiềm năng như làng vườn Bách Thuận... thành khu du lịch cấp tỉnh.

- Đối với lĩnh vực công nghiệp: Phát triển cụm công nghiệp gồm các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động (Tân Minh, thị trấn Vũ Thư, Tam Quang, Vũ Hội, Nguyễn Xá, Minh Lăng), cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật (cụm công nghiệp Phúc Thành), các cụm công nghiệp thành lập mới (Ngô Xá, Đồng Thanh, Vũ Văn).

- Phát triển mạng lưới đô thị: Định hướng đến năm 2030 Vũ Thư có 1 đô thị loại IV (thị trấn), 4 đô thị loại V (Xuân Hòa, Vũ Tiến, Tân Phong, Vũ Hội).

- Phát triển hệ thống giao thông: Giao thông đường bộ gồm các đường huyện, đường tỉnh ĐT.454, ĐT.463 và mạng lưới quốc lộ, cao tốc đi qua địa bàn huyện theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đường thủy nội địa gồm: Quy hoạch sông Thẩm (Pari) là trục cảnh quan; các cảng, bến thủy nội địa hàng hóa xây dựng mới (cảng Sa Cao, cảng Tân Phong); các cảng, bến thủy nội địa hành khách xây dựng mới

hiện các nhiệm vụ để cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh, đó là:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Quy hoạch tỉnh, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến huyện Vũ Thư tới các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo niềm tin và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khoa học trong thực hiện Quy hoạch. Đàng tải Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cổng thông tin điện tử của huyện nhằm cung cấp kịp thời những thông tin về Quy hoạch tỉnh; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các dự án ưu tiên của tỉnh trên địa bàn huyện Vũ Thư để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển của tỉnh và của huyện Vũ Thư.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung thị trấn Vũ Thư và vùng phụ cận theo tiêu chí đô thị loại IV, các quy hoạch chi tiết khu vực, Xuân Hòa, Vũ Tiến, Vũ Hội, trong đó xác định quy hoạch đô thị thị trấn Vũ Thư là quan trọng nhất, là động lực phát triển của huyện; đồng thời, xây dựng chương trình phát triển đô thị theo chỉ đạo của tỉnh và ngành chuyên môn. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và là căn cứ pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; thu hút các dự án đầu tư công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhà ở trên địa bàn; triển khai dự án du lịch để cụ thể hóa đề án phát triển du lịch của tỉnh trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh, cảnh quan thiên nhiên sẵn có của huyện.

Chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tập trung nghiên cứu, nắm chắc các yếu tố liên quan của huyện trong Quy hoạch tỉnh, trên cơ sở đó xác định được nguồn lực, đầu tư các dự án trọng điểm để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; phát triển ngành dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao hỗ trợ cho vùng kinh tế chủ đạo thành phố Thái Bình; phát triển du lịch văn hóa, tâm linh gắn với du lịch làng nghề, du lịch sinh thái ven sông theo phương án phát triển vùng huyện Vũ Thư của Quy hoạch tỉnh. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, cảnh quan, môi trường gắn với bảo tồn, tu bổ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của huyện.

Đề Quy hoạch tỉnh thực sự trở thành một động lực phát triển, huyện Vũ Thư sẽ tập trung đẩy mạnh giải quyết thu hút đầu tư các nguồn lực để thực hiện quy hoạch, ưu tiên các nguồn lực sẵn có để triển khai các dự án kết cấu hạ tầng thiết yếu, có sức lan tỏa lớn để tạo động lực dẫn dắt thúc đẩy nguồn lực xã hội. Đặc biệt, đầu tư, nâng cấp và hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, thương mại - dịch vụ - du lịch, hạ tầng nông nghiệp và nông thôn... đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh; đồng thời tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến với huyện.

Với sự chủ động, thống nhất ý chí và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và nhân dân, Quy hoạch tỉnh sẽ từng bước được hiện thực hóa trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch, tạo đột phá trong thời kỳ phát triển mới của huyện Vũ Thư và của tỉnh Thái Bình, đưa Vũ Thư trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐÔNG PHƯƠNG Kênh dẫn vốn hiệu quả

Thành lập tháng 4/1996 với 50 thành viên, trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Đông Phương (Đông Hưng) đã trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Anh Phạm Hữu Khoan, thôn Nam là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của Quỹ TDND Đông Phương. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan vào năm 2009 với 20 lao động, anh Khoan đã được Quỹ TDND Đông Phương tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển sản xuất. Do sử dụng vốn hiệu quả, năm 2019 anh

Khoan phát triển quy mô thành Công ty TNHH Mỹ nghệ Phương Đông và được Quỹ TDND Đông Phương tiếp tục nâng hạn mức cho vay. Đến nay Công ty đang tạo việc làm ổn định cho 30 lao động trực tiếp với thu nhập trung bình từ 2,6 - 3,6 triệu đồng/người/tháng và 2.000 lao động vệ tinh ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, trong đó có 60% là ở Thái Bình, còn lại là ở một số tỉnh, thành phố. Sản phẩm của Công

ty được làm từ cói, bèo tây, đay, mây, tre nên rất thân thiện với môi trường, hiện đang được xuất khẩu đi châu Âu, Mỹ và Á Rập; doanh thu trung bình của Công ty đạt khoảng 20 tỷ đồng/năm. Anh Khoan chia sẻ: Quỹ TDND Đông Phương chính là kênh tài chính tin cậy giúp Công ty phát triển như ngày hôm nay. Cán bộ Quỹ luôn hướng dẫn tận tình, thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng nên mỗi khi cần vốn quay

vòng sản xuất tôi đều tìm đến Quỹ để vay.

Không chỉ gia đình anh Khoan, trên địa bàn xã Đông Phương còn có hơn 380 khách hàng đang vay vốn của Quỹ TDND Đông Phương. Đến hết tháng 3/2024, tổng dư nợ cho vay của Quỹ đạt gần 135 tỷ đồng, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 94,95%, cho vay kinh doanh dịch vụ ngành nghề chiếm 4,4% và cho vay sinh hoạt đời sống chiếm 0,65% tổng dư nợ. Ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Quỹ TDND Đông Phương cho biết: Để tạo điều kiện giúp các thành viên nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất, từ khi thành lập đến nay Quỹ TDND Đông Phương luôn chú trọng công tác cải cách hành chính, trong đó ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại vào khâu xét duyệt cho vay vốn. Bên cạnh đó, Quỹ tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng bằng nhiều giải pháp như: thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; mặc dù chỉ hoạt động trên địa bàn 1 xã nhưng Quỹ bố trí tới 3 cán bộ tín dụng trong tổng số 12 cán bộ, nhân viên... Chính vì thế, đến nay Quỹ TDND Đông Phương không phát sinh nợ xấu, các khách hàng vay vốn đều trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn. Ngoài ra, Quỹ còn tích cực đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn. Từ năm 2023 đến nay, Quỹ đã 4 lần giảm lãi suất cho vay cho khách hàng; đến nay, quy duy trì mức lãi suất cho vay phổ biến ở mức 9,5%/năm đối với

các khoản vay trung, dài hạn và 8,5 - 9%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, từ năm 2009, Quỹ TDND Đông Phương thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union qua Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, từ đó đáp ứng kịp thời các nhu cầu giao dịch của khách hàng. Ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Quỹ cho biết thêm: Với rất nhiều tiện ích, việc triển khai dịch vụ chuyển tiền đã tạo điều kiện sự gắn kết với khách hàng, từ đó có thêm khách hàng gửi tiền và vay vốn tại Quỹ. Năm 2023, tổng doanh số chuyển tiền của Quỹ đạt gần 270 tỷ đồng, trong đó chuyển đi 1.075 món với số tiền hơn 135 tỷ đồng, chuyển đến 2.449 món với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Đến ngày 31/3, tổng doanh số chuyển tiền của Quỹ đạt gần 124 tỷ đồng, trong đó chuyển đi 374 món với số tiền gần 62 tỷ đồng, chuyển đến 1.150 món với số tiền gần 62 tỷ đồng. Thời gian tới, để củng cố niềm tin của khách hàng, Quỹ TDND Đông Phương tăng cường tuyên truyền thông tin hoạt động trên hệ thống truyền thanh, lồng ghép tại các lớp tập huấn của các đoàn thể địa phương; chỉ đạo cán bộ Quỹ bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng để xét duyệt, cho vay kịp thời; chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...

MINH HƯƠNG



Công ty TNHH Mỹ nghệ Phương Đông phát triển sản xuất từ nguồn vốn của Quỹ TDND Đông Phương (Đông Hưng).

NĂM 2024, QUỸ TDND ĐÔNG PHƯƠNG PHẤN ĐÁU:
• Nguồn vốn huy động tăng từ 6 - 7%;
• Dư nợ cho vay tăng từ 5 - 6%;
• Không phát sinh nợ quá hạn;
• Kết quả kinh doanh tăng từ 8 - 9%.
(Số liệu so sánh với năm 2023).

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
Hưởng ứng tháng triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, BHXH tỉnh phối hợp với Tổ chức dịch vụ Phúc Thịnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Lễ ra quân được tổ chức đồng loạt tại trụ sở BHXH tỉnh và BHXH các huyện. Sau đó, các đội tuyên truyền gồm viên chức cơ quan BHXH và nhân viên thu các xã, phường, thị trấn trực tiếp đến các gia đình tiềm năng để tuyên truyền về quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, vận động người dân tham gia để được hưởng chế độ an sinh lâu dài.
Ngày trong buổi sáng tổ chức lễ ra quân, toàn tỉnh đã ghi nhận 106 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 150 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Đây là hoạt động truyền thông cao điểm nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn, thiết thực của chính sách BHXH tự nguyện tới mọi người dân, gửi gắm thông điệp "Bảo hiểm xã hội - an tâm cho mọi gia đình".
ĐỖ HỒNG GIA
CHÙA KHÁNH NGUYỄN Tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân đạo lễ Phật đản
Sáng ngày 12/5 (mùng 5 tháng 4 năm Giáp Thìn), chùa Khánh Nguyên, thôn Tô Hải, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) tổ chức đại lễ Phật đản (Phật lịch 2568, dương lịch 2024).
Tại buổi lễ, các tăng ni, Phật tử đã nghe thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó nêu bật ý nghĩa quan trọng của mùa Phật đản nhằm tưởng nhớ và tri ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; đồng thời, kêu gọi các Phật tử phát huy tinh thần "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Các đại biểu cùng tăng ni, Phật tử đã dâng hương và cử hành nghi thức tắm Phật với tinh thần trang nghiêm, thành kính, hòa hợp trong ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Nhân dịp này, các nhà hảo tâm đã ủng hộ kinh phí xây dựng chùa, ủng hộ sách phục vụ không gian đọc tại nhà chùa. Trong không gian trang trọng của đại lễ đã diễn ra chương trình "Đổi sách lấy cây xanh" làm phong phú các tủ sách của nhà chùa để người dân tới tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật kiến thức và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có các hoạt động cho thuê tự pháp, giới thiệu tranh của trẻ tự kỷ, tọa đàm "Đường đến trái tim con" và các hoạt động xã hội, từ thiện.
TÚ ANH